

วันที่ 10 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ICN-W1 ครั้งที่ 3

เรียน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ICN-W1

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ICN-W1 จำนวน 224,999,726 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม และ กันยายน ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี (วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2565 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566) ทั้งนี้ ไหย่ยกเว้นเดือนกันยายน 2566 จะไม่มีวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยให้ไปใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บริษัทขอแจ้งกำหนดวันใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ICN-W1 สำหรับ การใช้สิทธิครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ดังนี้

1. ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิ

วันที่ 24-30 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. –16.00 น.

2. วันกำหนดการใช้สิทธิ

วันที่ 31 มีนาคม 2566

3. อัตราการใช้สิทธิ

1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ

4. ราคาการใช้สิทธิ

1.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

5. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั้น 5 ถนนสุขุมวิทสี่สี่ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 02-553-0755-6 ต่อ 521 โทรสาร 02-553-0757

6. วิธีการใช้สิทธิ

ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิ ต้องดำเนินการและจัดส่งเอกสารต่อไปน้ให้แก่บริษัท ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

- 6.1 แบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ (แบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

<https://www.icn.co.th/newweb/download.php?cid=500&lang=thai> พร้อมลงนามโดยผู้ถือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัทในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

- 6.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลังตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ
- 6.3 ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เกินวันกำหนดการใช้สิทธิ

7. วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดวิธีการชำระเงินผ่านแต่ละช่องทางการชำระเงินปรากฏตาม **เอกสารแนบ 1 และ 2**

- 7.1 ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ โดยผ่านระบบ **Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น** (ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม Bill Payment ได้ที่

<https://www.icn.co.th/newweb/download.php?cid=500&lang=thai> โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินผ่าน ระบบ Bill Payment ดังกล่าว (ฉบับจริง) พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้วย หรือ

- 7.2 ชำระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน **1** วันทำการนับจากวันที่แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์จะต้องลงวันที่ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นไม่น้อยกว่า **3** วันทำการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “**บัญชีแปลงสิทธิหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)**” โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังด้วย

วันที่บนเช็ควันสุดท้ายคือวันที่ **29 มีนาคม 2566** และกรุณานำส่งเช็คดังกล่าวถึงบริษัท ภายในเวลา **10.00 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2566**

ทั้งนี้การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทเรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัท บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้น โดยบริษัทจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน **14** วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

8. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

- 8.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่

ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล พร้อมลงลายมือรับรองสำเนาถูกต้อง)

กรณีผู้ใช้สิทธิเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหนังสือรับรองของบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง สำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- 8.2 บุคคลธรรมดาที่มีเชื้อสายชาติไทย : สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 8.3 นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 8.1 หรือ 8.2 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 8.4 นิติบุคคลที่มีเชื้อสายชาติไทย : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 8.1 หรือ 8.2 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ
- 8.5 คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียนและเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 8.1 หรือ 8.2 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

9. เงื่อนไขอื่น ๆ

หากบริษัทได้รับเอกสารแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการ

แจ้งความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้ง
นั้น ๆ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับโดยไม่มีดอกเบี้ยและใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรุณาติดต่อ คุณรติรัตน์ เนตรสมสว่าง
เลขานุการบริษัท โทร 02-553-0755-6 ต่อ 521 หรือ Email: icn_ir@icn.co.th ในวันทำการ (จันทร์ –
ศุกร์ เวลา 9.00–16.00 น.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรชัย กรัยวิเชียร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ช่องทางและวิธีการชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
<p>1. ผ่านช่องทางสาขาธนาคาร</p> <p>ใส่ข้อมูล ชื่อผู้ถือหุ้น, REF1 , REF2 และจำนวนเงิน ในแบบฟอร์ม Bill Payment (ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.icn.co.th/newweb/download.php?cid=500&lang=thai) และนำไปยื่นชำระเงินที่สาขา บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา</p>
<p>2. ผ่านช่องทาง ATM ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา</p> <p>2.1 เลือกเมนู >> ชำระเงิน / เติมเงินมือถือ</p> <p>2.2 เลือกบัญชีที่ท่านจะใช้บริการโอนเงิน >> บัญชีสะสมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวัน / บัญชีบัตรเครดิต</p> <p>2.3 เลือก >> ชำระด้วย Comp Code / BILLER ID</p> <p>2.4 ใส่รหัส COMP CODE : โดยพิมพ์หมายเลข "01229"</p> <p>2.5 ใส่ข้อมูล Ref 1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขประจำตัวประชาชน</p> <p>2.6 ใส่ข้อมูล Ref 2 : เลขประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนนิติบุคคล หรือ หนังสือเดินทาง</p> <p>2.7 ใส่ยอดเงินที่ต้องการชำระ (1.00 บาท คุณจำนวนสิทธิที่ต้องการแปลงเป็นหุ้นสามัญ เช่น 1.00 บาท คุณ 1,500 สิทธิ เท่ากับ 1,500 บาท)</p> <p>2.8 หน้าจอแสดงรายละเอียดการชำระเงิน เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กด "ยืนยันการชำระเงิน" หากมีข้อมูลผิดพลาด ต้องการแก้ไข ให้กลับไปเริ่มทำตามข้อ 2.1 อีกครั้ง</p> <p>2.9 ดำเนินการเสร็จสิ้น</p>
<p>3. ผ่านช่องทาง BualuangM BANKING</p> <p>3.1 เลือกเมนู > จ่ายบิล >> เลือกผู้ให้บริการ >> กดปุ่ม " Q " ด้านซ้ายบนของจอ พิมพ์ " ICNW1 " แล้วกดแป้น "ค้นหา" บนคีย์บอร์ด</p> <p>3.2 ใส่ข้อมูล Ref 1: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขประจำตัวประชาชน ใส่ข้อมูล Ref 2 : เลขที่บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนนิติบุคคล หรือ หนังสือเดินทาง</p> <p>3.3 ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ (1.00 บาท คุณจำนวนสิทธิที่ต้องการแปลงเป็นหุ้นสามัญ เช่น 1.00 บาท คุณ 1,500 สิทธิ เท่ากับ 1,500 บาท) แล้วกดปุ่ม "ต่อไป"</p> <p>3.4 ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน เมื่อข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กด "ยืนยัน"</p> <p>3.5 ดำเนินการเสร็จสิ้น</p>

หลังจากชำระเงินการใช้สิทธิแปลงสภาพเรียบร้อยแล้ว กรุณานำเอกสารการชำระเงินพร้อมแบบฟอร์มแจ้งความจำนง และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ มายื่นที่บริษัทตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มีนาคม 2566

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)

คุณรัตติ์ นนทรสมสว่าง เลขานุการบริษัท โทร. 02-553-0755-6 ต่อ 521

หรือ อีเมล : icn_ir@icn.co.th ในวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 9.00 น.-16.00 น.

ช่องทางและวิธีการชำระเงินผ่าน MOBILE BANKING ธนาคารอื่นๆ
<p>1. ผ่านช่องทาง MOBILE BANKING ธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารกสิกรไทย</p> <p>1.1 เลือกเมนู > จ่ายบิล >> เลือกผู้ให้บริการ >> กดปุ่ม “ Q ” ด้านซ้ายบนของจอ พิมพ์ " 0107560000184 " แล้วกดแป้น "ค้นหา" จะปรากฏชื่อ “บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)” แล้วกดชื่อ “บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)”</p> <p>1.2 ใส่ข้อมูล Ref 1: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขประจำตัวประชาชน ใส่ข้อมูล Ref 2 : เลขที่บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนนิติบุคคล หรือ หนังสือเดินทาง</p> <p>1.3 ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ (1.00 บาท คุณจำนวนสิทธิที่ต้องการแปลงเป็นหุ้นสามัญ เช่น 1.00 บาท คุณ 1,500 สิทธิ เท่ากับ 1,500 บาท) แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” หรือ "ต่อไป"</p> <p>1.4 ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน เมื่อข้อมูลถูกต้องเรียบร้อย ให้กด "ยืนยัน"</p> <p>1.5 ดำเนินการเสร็จสิ้น</p>
<p>2. ผ่านช่องทาง MOBILE BANKING ธนาคารกสิกรไทย</p> <p>2.1 เลือกเมนู > โอนเงิน >> บัญชีธนาคารอื่น >> ธนาคารกรุงเทพ</p> <p>2.2 ใส่เลขที่บัญชี : 039-8-03839-8 > ชื่อบัญชี “บัญชีแปลงสิทธิหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)”</p> <p>2.3 ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ (1.00 บาท คุณจำนวนสิทธิที่ต้องการแปลงเป็นหุ้นสามัญ เช่น 1.00 บาท คุณ 1,500 สิทธิ เท่ากับ 1,500 บาท) แล้วกดปุ่ม "ต่อไป"</p> <p>2.4 ใส่ข้อมูลในบันทึกช่วยจำ Ref : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขประจำตัวประชาชน</p> <p>2.5 ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน เมื่อข้อมูลถูกต้องเรียบร้อย ให้กด "ยืนยัน"</p> <p>2.6 ดำเนินการเสร็จสิ้น</p>

หลังจากชำระเงินการใช้สิทธิแปลงสภาพเรียบร้อยแล้ว กรุณานำเอกสารการชำระเงินพร้อมแบบฟอร์มแจ้งความ
จ้าง และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ มายื่นที่บริษัทตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มีนาคม 2566

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
คุณรัตติ์ นนทรสมสว่าง เลขานุการบริษัท โทร. 02-553-0755-6 ต่อ 521
หรือ อีเมล : icn_ir@icn.co.th ในวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 9.00 น.-16.00 น.